

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khoá V

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HĐND-UBMTTQVN ngày 22/11/2019 của Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa V, Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, TT.HĐND, UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.

Thời gian tiếp xúc cử tri diễn ra trong 03 ngày, ngày 08/01, 10/01 và ngày 11/01/2020 tại các điểm: Triệu Phước, Triệu Hoà, Triệu Lăng, Triệu Sơn, Triệu Độ, Triệu Long và thị trấn Ái Tử. Tại Hội nghị, cử tri đã nghe đại biểu các Tổ HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh; hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện, tỉnh; đồng thời nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất về những vấn đề cử tri quan tâm.

Nhìn chung, Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra đúng kế hoạch, nhận được nhiều ý kiến tham gia của cử tri trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phần lớn các ý kiến của cử tri đã được UBND cấp xã, huyện và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh trao đổi, giải trình cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cử tri quan tâm như sau:

I. Ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền cấp trung ương, cấp tỉnh

Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành điện chuyển hệ thống điện của xã Triệu Lăng thuộc chi nhánh điện Thành Cổ quản lý sang điện lực huyện Triệu Phong quản lý để thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành. Hiện nay hệ thống điện sử dụng quá tải gây mất điện liên tục dẫn đến cháy mô tơ và ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi tôm của bà con nhân dân trên địa bàn, cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng chậm giải quyết, kiến nghị cấp trên xem xét.

Có ý kiến cử tri đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp thôn, bản sau sáp nhập.

II. Ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện

1. Về lĩnh vực kinh tế

1.1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Nhiều cử tri thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long có ý kiến: Cầu qua kênh NI đoạn khu vực Vệ Nghĩa xây dựng đã lâu, nay xuống cấp trầm trọng, nguy hiểm đến người dân tham gia giao thông; kênh tiêu úng trong thôn, vấn đề nạo vét Hói Thuận để khơi thông dòng chảy, đề nghị huyện quan tâm tìm kiếm nguồn vốn để xử lý.

Có ý kiến của cử tri phản ánh: hiện nay, bờ sông ở khu vực Rào Hạ đang bị sạt lở nghiêm trọng, đề nghị huyện đề nghị cấp trên khảo sát, có giải pháp khắc phục lâu dài.

1.2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng

Có ý kiến cử tri thị trấn Ái Tử phản ánh: tuyến đường Nguyễn Trãi lưu lượng công nhân, các loại xe thường xuyên tham gia giao thông rất đông, đề nghị huyện quan tâm điện đường và đèn báo tuyến đường này.

Một vài cử tri thị trấn Ái Tử phản ánh: tuyến đường Hai Bà Trưng lưu lượng người và các loại xe thường xuyên tham gia giao thông rất đông, rất dễ xảy ra tai nạn, đề nghị huyện quan tâm có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ngã tư đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Hoàng.

Cử tri xã Triệu Sơn đề nghị huyện tiếp tục quan tâm xây dựng các hạng mục công trình tại Cụm làng nghề bún Linh Chiểu, đường vào Cụm để nhân dân sớm triển khai xây dựng sản xuất tại Cụm. Đề nghị huyện có chính sách hỗ trợ để động viên nhân dân chuyển vào sản xuất tại Cụm.

Cử tri 3 xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài tiếp tục kiến nghị UBND huyện kiểm tra, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường: tuyến đường ĐH 41 (từ Bó Bản, qua chợ Cạn, đến Phương Lang); tuyến đường ĐH 43B (từ Triệu Tài về Đồng Văn, Triệu Sơn).

Cử tri thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hoà đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng Cầu Mỹ Lộc tạo điều kiện để nhân dân đi lại sinh hoạt.

1.3. Về tài nguyên, môi trường

Có ý kiến cử tri cho rằng: việc các hộ dân ở thôn Ái Tử sinh sống ở thị trấn không được chia đất rừng, người dân có viết đơn gửi UBND huyện nhưng chưa được trả lời, đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết.

Nhiều ý kiến cử tri thị trấn phản ánh: hiện nay nguồn nước máy cung cấp của Xí nghiệp nước Quảng Trị được lấy từ Hồ chứa nước Tích Tường - Hải Lệ rác thải rất nhiều. Đề nghị huyện có ý kiến để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Một vài cử tri phản ánh việc khói bụi gây ô nhiễm của Cụm CN Ái Tử, đề nghị huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Có ý kiến của cử tri thị trấn đề nghị huyện cần kiểm soát việc bốc đất phong hoá ở Cụm CN Đông Ái Tử, tránh tình trạng thất thoát đất cát, nên lấy đất này san lấp những chỗ thấp trũng, lầy lội trên địa bàn thị trấn.

Có ý kiến cử tri xã Triệu Long cho biết: hiện tại nguồn nước ở khu vực Rào Hạ bị ô nhiễm nặng, đề nghị các cấp cần quan tâm đưa dự án nước sạch về thôn để bà con sử dụng, đảm bảo vấn đề sức khỏe cho nhân dân.

Một vài ý kiến cử tri xã Triệu Long phản ánh: hiện nay, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn xã vẫn thường xuyên xảy ra, đề nghị huyện kiểm tra, xử lý.

Có ý kiến cử tri xã Triệu Lăng cho biết: trên địa bàn xã ở khu vực đất đang tranh chấp giữa thôn 3, 4, thôn 5 và xã Triệu Sơn nhưng khi đo đạc có hộ mời cán bộ địa chính của thị trấn Ái Tử về đo đất trên khu vực đất đang tranh chấp (tại xã Triệu Lăng), trong khi xã Triệu Lăng vẫn có cán bộ địa chính xã. Cử tri kiến nghị cấp trên xem xét.

Có ý kiến cử tri xã Triệu Trạch đề nghị huyện giải quyết cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 11 hộ dân thôn Lệ xuyên vùng sinh thái.

1.4. Về tài chính

Một vài ý kiến cử tri thị trấn phản ánh: việc bồi thường vỉa hè tuyến QL1A đoạn qua địa bàn thị trấn không được thực hiện, các hộ kinh doanh đặt biển hiệu trên vỉa hè, rất khó khăn trong quá trình giải toả hành lang thông thoáng, đảm bảo ATGT.

Có ý kiến cử tri xã Triệu Long cho rằng: công tác giải toả, thống kê, áp giá đền bù khu vực đường cầu An Mô, huyện cần chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật, trong thời gian qua, bà con nhân dân An Mô không đồng tình với cách làm của cơ quan chuyên môn của huyện. Khi thực hiện thi công đường thì phải lấy ý kiến tham vấn cộng đồng để xây dựng cho hợp lý, tránh tình trạng xây dựng đường xong thì gây ngập úng cho các khu dân cư.

Nhiều cử tri có ý kiến cho rằng: dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn huyện Triệu Phong gây thiệt hại rất lớn cho bà con chăn nuôi, hiện nay hầu như lợn đã bị tiêu hủy hết, bà con chưa tái đàn được vì chưa đảm bảo về môi trường và chưa có vốn. Được biết Nhà nước có hỗ trợ một phần kinh phí cho bà con chăn nuôi, vậy kiến nghị các cấp cần quan tâm sớm để bà con nhận được tiền hỗ trợ nhằm tái đàn phát triển sản xuất hoặc chuyển đổi sinh kế.

Cử tri xã 3 xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài kiến nghị, hiện nay vốn ADB đã đền bù mạng lưới điện cho bà con nhân dân, nhưng một số hộ vẫn chưa nhận được tiền đền bù, đề nghị các cấp quan tâm để bà con sớm nhận được tiền đền bù (cử tri kiến nghị nhiều lần).

2. Về văn hoá – xã hội

Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các đối tượng gia đình chính sách khó khăn về nhà ở đã được bổ sung trong danh sách hỗ trợ, đặc biệt là các gia đình đã vay mượn tiền làm nhà.

Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm y tế huyện quan tâm đến việc cấp thuốc cho các đối tượng thuộc bệnh tâm thần phân liệt và bệnh động kinh, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân điều trị bệnh ở trạm y tế xã.

Có ý kiến cử tri xã Triệu Tài phản ánh: một số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia làm hồ sơ đề nghị tặng Huân chương chiến công đã 2 năm nay nhưng chưa có, đề nghị BCH Quân sự huyện kiểm tra, có ý kiến với cấp trên.

3. Về lĩnh vực nội chính

Cử tri xã Triệu Sơn phản ánh: đề nghị Ban An toàn giao thông huyện kiểm tra lại việc cấm một số biển báo ATGT trên địa bàn xã, có sai sót, đề nghị sửa lại cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND huyện tổng hợp chuyển đến UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền biết và chỉ đạo giải quyết, trả lời cho cử tri theo quy định./.

Nơi nhận:

- VP HĐND tỉnh;
- TTHU;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- 2 Ban và các đại biểu HĐND huyện;
- CPVP, CV_{HĐ};
- TT. HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

(15)

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mộ Thành Công